





ที่ตั้ง : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่ ๕๐๐๐ โทร.๐๕๓๒๒๕๕๕-๖ โทรสาร.๐๕๓๒๒๕๕๕-๖ Website : tpsocoo.org Email:tpsocoo@tpsocoo.go.th Facebook: TPSOoo ChiangMai  
 วิทยาลัยศานติ"เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาลุ่ม ศูนย์ปฏิบัติอย่างมีผลสัมฤทธิ์" คำนิยมองค์การ "อุทิศตน อาสางาน เชื้ออาหาร อำนวยประโยชน์สูง"

## ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐



ในเวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ เป็นประธานในการประชุมสรุปความก้าวหน้าของภารกิจงาน ระดับหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ โดยมีเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น ๑๑ คน ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สสว.๑๐

โดย ผอ.สสว.๑๐ ได้กล่าวถึงการตรวจเยี่ยม สสว.๑๐ ของนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวง พม.โดยท่านได้กล่าวชื่นชม สสว.๑๐ มีสำนักงานที่สะอาดและน่าอยู่ มีเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา การขับเคลื่อนนโยบาย ๓ A ได้แก่ A๑ (กลุ่มการวิจัยและการพัฒนาเครือข่าย)ทำอย่างไรให้ตอบโจทย์ ตัวชี้วัดค่าจ้างและภาระต้นทุนพื้นที่ต้นแบบ ที่จะนำผลการวิจัยไปปรับใช้ในปีหน้า A๒ (ฝ่ายบริหาร) ได้ปฏิบัติตามสโลแกน ทุ้งน้ำไม่ตก สีไม่ตก ห้องน้ำสะอาดและควรรักษามาตรฐานนั้นไว้ A๓ (กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์)เรื่องสถานการณ์ทางสังคม การขับเคลื่อนแผน Social Map การขับเคลื่อนแผนบูรณาการกลุ่มจังหวัดน่านนโยบาย ๕-๕-๕ มาใช้และเชิญสำนักงานงบประมาณมาให้ความรู้

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ รายงานสรุปข้อสั่งการ สป.พม. การจัดเก็บข้อมูลผู้ยากไร้ การลงทะเบียนคนจน จนนำข้อมูลที่ได้มาเป็นฐานในการของบประมาณ แผนการตรวจราชการในจังหวัดลำพูน วันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ และสรุปผลเป็นอินโฟกราฟิกการการเก็บข้อมูล TPSO POLL ครั้งที่ ๒ การตั้งคณะทำงาน One Home ของแต่ละจังหวัด

กลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ และสรุปกฎหมายของกระทรวงพม.ในรูปแบบอินโฟกราฟิก ผลการประชุม One Homeจังหวัดแพร่ ผลการทำเนินโครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนามนพื้นที่สูงในอดีตและปัจจุบัน โครงการศึกษาริวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนา โรงเรียนผู้สูงอายุ"

นายอนวัช ไร่ช่วย ผู้ช่วย ผอ.สสว.๑๐ รายงานผลการร่วมงานเปิดตัวศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม "อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี" เพื่อเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมที่ครบวงจรและทันสมัย ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม การประชุม อ.พม.ครั้งแรกของเชียงใหม่

ในกรณี ผอ.สสว.๑๐ ยังได้กล่าวถึงการบูรณาการผู้สูงอายุกับผู้พิการ อย่างเช่นที่ศูนย์ "ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน" แห่งแรกของประเทศไทย ที่ตำบลเมืองแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และ สสว.๑๐ จะจัดงานรณรงค์ทำหัวอกผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารของสสว.๑๐ เพื่ออำสภิงค์คุณูปการที่ท่านได้วางจากฐานให้แก่องค์กร และขอพรเพื่อเป็นแนวทางการทำงานและสิริมงคลแก่ชีวิต ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐



"ทีมข่าว สสว.๑๐" ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ เชียงใหม่

"ลาธา ลาธู ปิติวุฒิตา" ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ชิงประโยชน์ให้สำเร็จ